



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
1 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapok, one31)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 31 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 194 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศ 181 ราย โดยเป็นการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 9 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,884 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 4,869 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,392 ราย รักษาหายแล้ว 4,240 ราย ยังอยู่ใน รพ. 2,583 ราย เสียชีวิตสะสม 61 ราย พบผู้ติดเชื้อในประเทศกระจายใน 51 จังหวัด เพิ่มเติมคือ หนองคาย มหาสารคาม และกาญจนบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, จส.100, sanook, tnthailand, 77kaoded, thebankokinsight, workpointtoday, innnews)

-สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 104 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,738 ราย
-ระยอง ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 77 ราย รวมติดเชื้อ 279 ราย ตามตัวผู้โดยสารที่นั่งมากับสาย ระยอง-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-26 ธ.ค. เพื่อตรวจเชื้อ โดยขณะนี้พบผู้ป่วยในพื้นที่ 7 อำเภอ ยกเว้น อ.วังจันทร์ เตรียมเปิดรพ.สนาม

-ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อทำงานที่ จ.ชลบุรี นั่งเครื่องบินจากกทม.กลับบ้าน นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ยืนยันเป็นการติดเชื้อจาก จ.ชลบุรี ส่วน จ.ร้อยเอ็ด ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย

-มหาสารคาม พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นหญิง อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาอยู่ใน อ.บรบือ อาชีพขายส้มตำอยู่หลังตลาดไทยยูเนียน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

- อ่างทอง พบผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เป็นชาวเมียนมา กลุ่มเสี่ยงสูงอีก 6 ราย
- นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ส่งยกระดับ 3 อำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
- พัตยา ยังไม่ล็อกดาวน์ แม้เป็นพื้นที่สีแดง
- นนทบุรี ปิดตลาดบางใหญ่-ล้อมรั้วลวดหนามคอนโดสิมพูน หลังพบผู้ติดเชื้อ 21 รายชายของในตลาดบางใหญ่
- จันทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 15 ราย ขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงสูงที่เล่นการพนัน 2 แห่งในจันทบุรี กักตัวเองและรายงานตัว
- ตราด ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวม 4 ราย โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมาเล่นการพนันที่บ่อนใน ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด
- ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย เตรียมผ่อนปรนร้านอาหาร ยังไม่ล็อกดาวน์ อ.บางละมุง
- กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็น นศ. ม.มหิดล ติดจากแม่ที่ระยอง ขณะเดินทางไปเลือกตั้ง อบจ.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย
- ฉะเชิงเทรา ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย จากบ่อนเทพารักษ์ ผู้ป่วยสะสม 12 ราย
- นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นภรรยาคนขับรถบรรทุกที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 รวมติดเชื้อ 3 ราย ส่งจัดงานรื่นเริงช่วงปีใหม่และวันเด็ก ห้ามจัดแสดงสินค้า
- หนองคาย เปิดใหม่ไลน์หญิงติดโควิดรายแรก เชื่อมโยงตลาดสมุทรสาคร

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์วันที่ 31 ธ.ค. มีผู้ติดเชื้อ 194 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 181 ราย และเดินทางจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกัน 13 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาการน้อยถึงปานกลาง อาการหนัก 6 ราย ทั้งนี้ มีการกระจายของผู้ติดเชื้อไป 51 จังหวัด ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำใหม่ไลน์ส่วนตัว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามกลุ่มเสี่ยง หรือผู้สัมผัสในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการติดเชื้อจากบ่อนการพนันใน จ.ระยอง ว่า ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม วันนี้ จ.จันทบุรี พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย ทุกรายมีประวัติเข้าพื้นที่บ่อนการพนัน จ.ตราด 3 รายเป็นพ่อ แม่ ลูก โดยพ่อมีประวัติเข้าไปในสถานที่ที่เล่นการพนัน จะเห็นได้ว่าคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ปิด การถ่ายเทอากาศไม่ดี มีการตะโกน มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ และคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันจะมีโอกาสได้รับเชื้อ ดังนั้นขอให้ผู้ที่เข้าไปสถานที่เล่นการพนันใน ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ตั้งแต่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา สังเกตอาการตนเองที่บ้าน กรณีไม่มีอาการต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตัว หากไม่มีอาการครบ 14 วัน ถือว่าปลอดภัย ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและร้านอาหารใน กทม. ถนนปิ่นเกล้า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 43 ราย ผู้ที่มาใช้บริการขอให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วันเช่นกัน ที่น่าเป็นห่วงคือ นักร้องในสถานบันเทิงแห่งนี้ไปร้องเพลงสถานบันเทิงแหล่งอื่นด้วย ดังนั้นคนที่ไปใช้บริการสถานบันเทิงแห่งอื่น ๆ ให้สังเกต

ประเด็นข่าว

อาการตัวเองด้วย การเลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่ให้ทำในลักษณะที่มีความปลอดภัย เช่น อยู่ในครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหลีกเลี่ยงการฉลองโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, อินโฟเควสท์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ประชาชนลด เลื่อน จำกัดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ หรือการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงสูง การพบปะสังสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแทน ส่วนประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาแล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด

มาตรการของศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย springnews, workpointtoday, nationtv, innnews, mco, thaiPBS)

-นายกฯ เป็นห่วงประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดูแลป้องกันตนเองด้วยความไม่ประมาท

-นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มายังอาคารรัฐสภา ว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 29 คน เข้าตรวจหาเชื้อแล้ว ไม่พบว่าติดเชื้อ

-รมว.ดิจิทัลฯ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมให้งดเดินทาง หรือห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อ COVID-19

-ทางการเมียนมาส่งคนไทยตกค้างข้ามแดนทำซีเหล็กกลับไทยอีก 11 คน เป็นพระ 1 ชาย 3 หญิง 7 ส่วนใหญ่เคยเข้าไปทำงานสถานบันเทิงทำซีเหล็ก

-กองทัพบก ส่งกำลังสนับสนุน จ.สมุทรสาคร ในการระงับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ 19 ธ.ค. จนถึงปัจจุบัน โดยได้ร่วมกับบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง มีจุดตรวจเฝ้าระวัง และจัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก รวมถึงจุดตรวจจุดคัดกรองตามเส้นทางหลักรอบจังหวัด ตลอด 24 ชม.

-บ. อิมแพ็ค เอ็กซ์โป ชี้แจงกรณีมีโคมไฟผู้ติดเชื้อจาก กทม.มาชมคอนเสิร์ตที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ก่อนจะตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 28 ธ.ค. ว่า ได้ประสานกับสสจ.นนทบุรี ได้รับการยืนยันว่าในวันที่มาชมคอนเสิร์ต ผู้ติดเชื้อไม่อยู่ในระยะแสดงอาการ และแพร่เชื้อได้ ดังนั้นอิมแพ็คฯ จึงไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง

ประเด็นผลกระทบ

1.การจัดหาวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า เมื่อเดือนพ.ย. 2563 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 6,000 ล้านบาท สำหรับการจองวัคซีนของแอสตราเซนเนกา โดยคาดว่าจะได้ฉีดประมาณปลายปี 2564 แต่ในต้นปี 2564 มีวัคซีนจากหลายบริษัทได้รับการรับรองแบบฉุกเฉินและเริ่มฉีดกับประชาชนในหลายประเทศ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการวางแผนงานที่ผิดพลาด ควรเจรจาให้เริ่มฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนมี.ค. 2564 และฉีดได้ครบทั่วประเทศภายใน 6 เดือน รัฐบาลและรมว.สธ.ต้องเร่งสั่งวัคซีนโดยด่วน เช่นเดียวกับสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่จะเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, nationtv, workpointtoday, innnews, mco, thaiPBS)

-นายกฯ เร่งรัดให้ สธ. จัดหาวัคซีนทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุด และครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชาชนไทยในปี 2564 โดยให้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นด้วย และกำหนดแผนการใช้วัคซีนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์ระบาดโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, innnews, newtv, nationtv, Tnntailand, kapok, sanook, thebangkokinsight, springnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการให้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกรายเพื่อให้ได้วัคซีนมาใช้ในช่วงที่มีการระบาด ซึ่งจากการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีน สรุปว่าภายในเดือน ก.พ. - เม.ย. 2564 วัคซีนจะส่งมาถึงประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ล้านโดสก่อน โดยนายกฯ ให้การสนับสนุนเต็มที่และได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

2.พบผู้ติดเชื้อโควิดหลังจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นการนำเชื้อที่อ่อนแรงหรือชิ้นส่วนของเชื้อไปฉีดให้คนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโรคโดยจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และบางชนิดต้องมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่สองเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ ในรายที่เป็นชาวต่างชาติประเทศว่าฉีดวัคซีน 8 วันแล้วตรวจพบเชื้อ เป็นเพราะภูมิคุ้มกันยังไม่ทำงาน ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่ได้ผล และแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองต่อเพราะวัคซีนไม่ได้ป้องกัน 100% วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและการล้างมือ

3.อาการผู้ว่า สมุทรสาคร

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงอาการของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ว่า ได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะแพทย์ของศิริราช โดยใส่ท่อช่วยหายใจแบบเร่งรีบซึ่งอยู่ในการควบคุมทางการแพทย์ และขณะนี้ยังรู้สึกตัวดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thaiPBS, 77kaoded)

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผย อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ดีขึ้น ไข้ลดลง แต่ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 72 ชั่วโมง โดยแพทย์ให้ยาพาราเซตามอลตั้งแต่ต้น ส่วนโรคประจำตัวควบคุมได้ดี ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอาการมากกว่ากลุ่มปกติ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, workpoint, kapook)

-เกาหลีใต้ แถลงความคืบหน้าของคลัสเตอร์เรือนจำในกรุงโซล ว่า ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 792 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศเกิน 60,000 ราย โดยเพิ่มขึ้น 10,000 ราย ภายใน 10 วัน... **เยอรมนี** การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 32,000 ราย... **จีน** อนุมัติให้ใช้วัคซีนของซิโนฟาร์มแบบมีเงื่อนไขกับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังผลทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 พบว่ามีประสิทธิภาพ 79.34%... **เมียนมา** ขยายมาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564... **สิงคโปร์** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ในบุคลากรการแพทย์ ต่อด้วยผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป... **อิหร่าน** เริ่มการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ในการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของตนเอง โดยจะฉีดให้แก่อาสาสมัคร 56 คน... **อังกฤษ** ผู้ติดเชื้อเกิน 50,000 รายเป็นวันที่สอง ขยายล็อกดาวน์ครอบคลุมพลเมือง 44 ล้านราย... **ไต้หวัน** ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่... **จีน** พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นพันธุจากอังกฤษรายแรก... **ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเกิน 1,300 ราย... **กัมพูชา** พบแรงงานกลับจากไทยป่วยโควิด ส่งคุมเข้มชายแดน-กักตัวผู้เดินทาง... **สหรัฐ** ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง วันที่ 30 ธ.ค. เสียชีวิตกว่า 3,900 ราย รวมเสียชีวิต 341,100 ราย ติดเชื้อมากกว่า 19.7 ล้านราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 83,748,674 ราย เสียชีวิต 1,824,140 ราย รักษาหาย 59,296,839 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 139

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สร.เอาผิดกรณีทำร้ายบุคลากรในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เกิดเหตุชายคลั่งบุก รพ.แหลมสิงห์ ใช้มีดทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์บาดเจ็บ ฝ่ายปกครอง-ตำรวจเข้าระงับเหตุ สุดท้ายยอมให้จับหลังหนีไปซ่อนตัวกว่า 2 ชม เบื้องต้น ผู้บาดเจ็บคือ นางสาวรวิชัย ประเสริฐศรี อายุ 42 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ นอนรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, innnews, newtv.

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สั่งการให้ นพ.สสจ.จันทบุรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่รพ.แหลมสิงห์ อาการปลอดภัย พร้อมติดตามการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเด็ดขาด ไม่ให้มีการยอมความ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ทั้งนี้ รพ.เป็นสถานที่สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่ควรมีผู้เข้าไปก่อเหตุที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ ขอเตือนประชาชนว่าการตีมีดสุรา ใช้จ่ายเสียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของการก่อเหตุ ความรุนแรง และขอความร่วมมือประชาชนป้องกันให้รพ.เป็นพื้นที่ปลอดความรุนแรง ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุปีใหม่ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, tnnthailand)

-ศปถ. รายงานอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 30 ธ.ค. เกิดอุบัติเหตุ 586 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 74 ราย บาดเจ็บ 576 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ กำชับด่านชุมชนกวดขันพฤติกรรมเสี่ยง “ขับเร็ว-ดื่มแล้วขับ-ไม่สวมหมวกนิรภัย” พร้อมคุมเข้มโควิด 19 ตามมาตรการสธ.

ปลดล็อกกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กฎกระทรวงเรื่องกัญชงที่เผยแพร่ทางราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. เป็นการออกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยราชการ วิชากิจชุมชนหรือภาคเอกชน ปลุกและสกัด ขออนุญาตนำเข้า ส่งออก จำหน่ายได้ แต่ต้องขออนุญาตก่อน โดยกัญชงอยู่กับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งมานาน ประกาศดังกล่าวจึงระบุด้วยว่าเพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งจะมีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวยุคนึงไร่ ทั้งนี้ กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ใน 30 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 29 ม.ค. 2564 กรณีขออนุญาตผลิต จำหน่าย ครอบครอง หากสถานที่ตั้งอยู่ในกม. ขออนุญาตได้ที่ ออย. ส่วนต่างจังหวัดติดต่อสธ. หากเป็นกรณีนำเข้าหรือส่งออก ต้องติดต่อขออนุญาตที่ ออย.เท่านั้น